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ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
                       1.1 ประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เรื่อง การใช้โปรแกรม iThesis 
ระบบก าหนดกรอบการเขียน และการบริหารจัดการวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา                                            
                                  รองศาสตราจารย์  ดร.ธีระวุธ ธรรมกุล แจ้งที ่ประชุมทราบ เร ื ่อง ประกาศ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  เรื ่อง การใช้โปรแกรม iThesis ระบบกำหนดกรอบการเขียน และการ
บริหารจัดการวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  เพ่ือนำโปรแกรมมาใช้ในการกำกับคุณภาพและมาตรฐานการ
จัดทำและการบริหารจัดการวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช      
    

                           ที่ประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที ่17/2565 เมื่อวันพุธที่ 14 กันยายน 2565  
                        กรรมการและเลขานุการแจ้งที่ประชุมทราบ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที ่
17/2565 เมื่อวันพุธที่ 14 กันยายน 2565  
                              มติ  ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมมีมติ เห็นชอบ โดยมีข้อเสนอแนะ                              
จากคณะกรรมการ ฯ ให้ปรับแก้ ดังนี้ 

1.  หน้าที่  4  ตรวจสอบ ค าผิดค าถูก นักศึกษา ล าดับที่  2. นางสาวขนิษฐา  อินทร์
มณี  และ ล าดับที่  3. นางสาวช่อผกา กิติชัยวรรณ  และปรับแก้ค าให้ถูกต้อง    

2.  หน้าที่  5 นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาขออนุมัติลาพักการศึกษาเกินเกณฑ์ที่
มหาวิทยาลัยก าหนด ประจ าภาคต้น ปีการศึกษา 2565  ปรับแก้ค าว่า“ภาคารศึกษา”  เป็น “ภาคการศึกษา”  

             ที่ประชุมรับทราบ  
 

 ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่องสืบเนื่อง 
                                - 
 

 ระเบียบวาระที่  4  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
                          4.1 ขอเสนอพิจารณาบทคัดย่อการศึกษาค้นคว้าอสิระภาษาไทยของนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าภาคปลาย ปีการศึกษา 2564 
                                     กรรมการและเลขานุการเสนอที่ประชุมพิจารณา เรื ่อง ขอเสนอพิจารณาบทคัดย่อ
การศึกษาค้นคว้าอิสระภาษาไทยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิชาเอก           
การจัดการส่ิงแวดล้อมอุตสาหกรรม  ประจำภาคปลาย  ปีการศึกษา 2564 จำนวน 2 ราย ดังน้ี 
ล าดับ

ที่ 
รหัสนักศึกษา 

 
ชื่อ-สกุล กลุ่มวิชา/วิชาเอก อาจารย์ที่ปรึกษา 

การศึกษาค้นคว้าอิสระ บส. รพ. สวล. 

1 2625000928 นางสาวธนพร  ควรพจน์   √ รศ.ดร.สุดาว  เลิศวิสุทธิไพบูลย์ 

2 2615000755 นางสาววทันยา  ประทุมรัตน์   √ อ.ดร.ปธานิน  แสงอรุณ 
                       

            รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
                      จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดพิจารณา 
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                         มติ  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ เห็นชอบ โดยมีข้อสั งเกตและข้อเสนอแนะ                              
จากคณะกรรมการ ฯ ดังนี้ 

      1. นางสาวธนพร  ควรพจน์ 
           - ค าส าคัญ ค าว่า “คู่มือ” เป็นค าส าคัญที่กว้างเกินทั่วไป หากน ามารวมกับ

ค าว่าการจัดการความเสี่ยง” เป็น 1 ค า ก็จะท าให้การสืบค้นหาข้อมูลครอบคลุมมากขึ้น 
 

     2. นางสาววทันยา  ประทุมรัตน์ 
         1) ย่อหน้าที่ 1 ขอให้เพิ่มข้อความ “การศึกษาอธิบายลักษณะหรือแนวทางใน

การจัดท าครั้งนี้ ....” และบรรทัดที่ 5 หลังข้อ 4) ให้ตัดค าว่า “เพื่อ”ออก 
        2) ย่อหน้าที่  2 ขอให้อธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีท า การเก็บตัวอย่าง            

กลุ่มตัวอย่าง และประชากร 
      3) ย่อหน้าที่  3 ผลการศึกษา ขอให้อธิบายผลการศึกษาให้สอดคล้องกับ

วัตถุประสงค์ บรรทัดที่ 4 และ 5 ค าว่า “มีค่าเฉลี่ย 7 ปี และมีค่าเฉลี่ย 52.16” ขอให้อธิบายเพิ่มเติม 
ว่าเป็นค่าเฉลี่ยของอะไร  

    4) ค าส าคัญ ค าว่า “ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า” สามารถแยกออกเป็น 2 ค า        
ได้หรือไม ่
              
             4.2  ขอเสนออนุมัติซื้อหนังสือทดแทนประมวลสาระและแนวการศึกษาส าหรับนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา ประจ าภาคต้น ปีการศึกษา 2565   
                     กรรมการการและเลขานุการเสนอที่ประชุมพิจารณา เรื่อง ขอเสนออนุมัติซื ้อหนังสือทดแทน
ประมวลสาระและแนวการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2565   
จำนวน 1 ชุดวิชา คือ ชุดวิชา 50706 สัมมนาประเด็นและแนวโน้มภาวะผู้นำและการจัดการสุขภาพ รายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม  
                     จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดพิจารณา 
                        มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบตามเสนอ  
 

 

            4.3  ขอเสนอแต่งตั้งอาจารย์บัณฑิตศึกษา ประเภทผู้สอนชุดวิชาระดับบัณฑิตศึกษา  
                    กรรมการและเลขานุการเสนอที่ประชุมพิจารณา เรื่อง ขอเสนอแต่งตั้งอาจารย์บัณฑิตศึกษา 
ประเภทผู้สอนชุดวิชาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2565  โดยสอนชุดวิชา  53710  การบริหาร
จัดการเพ่ือการพัฒนาสุขภาพ  จำนวน  1 ราย  คือ อาจารย์ สพ.ญ.ดร.มยุรินทร์  เหล่ารุจิสวัสดิ์  รายละเอียดปรากฏ
ตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
                     จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดพิจารณา 
                    มติ  ที่ ประชุมพิ จารณาแล้ วมีมติ เห็นชอบ โดยมีข้ อสั งเกตและข้อเสนอแนะ                              
จากคณะกรรมการ ฯ ดังนี้ 

- ขอให้ตรวจสอบผลงานทางวิชาการ ตรวจสอบสัญลักษณ์ในแต่ละข้อ ให้ถูกต้อง               
ก่อนน าเสนอคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มสธ. ต่อไป 
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             4.4  ขอเสนอพิจารณารับรองวิทยานิพนธ์ของนกัศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าภาคปลาย             
ปีการศึกษา 2564  
                     กรรมการและเลขานุการเสนอที่ประชุมพิจารณา เรื่อง รับรองวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  วิชาเอกการจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม  ประจำภาคปลาย                        
ปีการศึกษา 2564 จำนวน 1 ราย คือ 
ล าดับ 

ที ่
  รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุลนักศึกษา วิชาเอก/กลุ่ม

วิชา 
อาจารยท์ีป่รึกษา 

ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก บส. รพ. สวล. 

1 2615000854 นางสาวมัตติกา  ชะนะทะเล   √ ผศ.ดร.กุลธิดา บรรจงศิริ 
                   รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 

                             จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดพิจารณา 
                            มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ โดยมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ  
จากคณะกรรมการ ฯ ดังนี้ 

      1) บทคัดย่อภาษาไทย ย่อหน้าที่ 2 บรรทัดที่ 5 สถิติควรใช้ค าเป็นภาษาไทย 

      2) ย่อหน้าที่ 3 บรรทัดที่ 3-6 ขอให้ตรวจสอบการใช้เครื่องหมายตามรูปแบบการ

เขียนบทคัดย่อของ มสธ. 

     3) บทคัดย่อภาษาอังกฤษ ย่อหน้าแรก ค าว่า “(KABs) เสนอให้ตัดออก และปรับ

ข้อความให้ตรงกับบทคัดย่อภาษาไทย 

     4) ย่อหน้าที่ 3 บรรทัดที่ 3-6 ขอให้ตรวจสอบการใช้เครื่องหมายตามรูปแบบการเขียน

บทคัดย่อของ มสธ. และ บรรทัดที่ 7  ตัวอักษรค าว่า “P level”  เป็นตัวพิมพ์เล็กหรือปรับรูปแบบการเขียนใหม่         
 

             4.5  ขอเสนอแต่งตั้งกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการในคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต  
                      กรรมการและเลขานุการเสนอที่ประชุมพิจารณา เรื ่อง ขอเสนอแต่งตั ้งกรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการในคณะกรรมการบริหารหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต  จำนวน 9  ราย 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
                      จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดพิจารณา 
                     มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบตามเสนอ   
            4.6  นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาขอขยายเวลาการศึกษา ในภาคต้น  ปีการศึกษา 2565                                                  
                       กรรมการและเลขานุการเสนอท่ีประชุมพิจารณา เร่ือง นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตร          
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิชาเอกการจัดการส่ิงแวดล้อมอุตสาหกรรม ขอขยายเวลาการศึกษา ในภาคต้น  ปีการศึกษา 2565   
ล าดับ 

ที ่
  รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุลนักศึกษา วิชาเอก/กลุ่ม

วิชา 
อาจารยท์ี่ปรึกษา 

การศึกษาค้นคว้าอิสระ บส. รพ. สวล. 

1 2595000429 นางฐิตาภา ถาวร   √  ผศ.ดร.อภิรดี  ศรีโอภาส   
                        รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม  
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รายงานการประชุมคณะกก.บ.วส.คร้ังที่ 18/2565  ลว. 28 ก.ย. 65 

                      จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดพิจารณา 
                         มติ  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ เห็นชอบ โดยมีข้อสั งเกตและข้อเสนอแนะ                              
จากคณะกรรมการ ฯ ดังนี้ 

- ขอให้เพิ่มเติมเหตุผลสนับสนุนในการขอขยายเวลาการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับ
ความก้าวหน้าในผลงานการท างานการศึกษาค้นคว้าอิสระของนักศึกษาประกอบก่อนน าเสนอ
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มสธ.ต่อไป 
 
 

                     ประธานกรรมการฯ กล่าวปิดประชุม 
 

 

ปิดประชุมเวลา 12.00 น.  
                                                             ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมครั้งนี้แล้ว 
 

 
 

                 (รองศาสตราจารย์ ดร.อารยา ประเสริฐชัย) 
                                           ประธานกรรมการประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

                          

                                    
          (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรสวัสดิ์ ศรีสวัสดิ์) 
                 กรรมการและเลขานุการ 
 
 
 

                               พินรัฏ 
                   (นางพินรัฏ เตชะปัญญาวงศ์) 
       เจ้าหน้าที่งานบัณฑิตศึกษา ผู้บันทึกรายงานการประชุม 


